

แนวทางการปฏิบัติ สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

เพื่อป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม



เป็นแนวทางที่จัดทำขึ้นเบื้องต้นเพื่อเป็นตัวอย่างภายใต้กรอบของกฎหมาย
ระเบียบที่ได้ศึกษา ซึ่งไม่ครอบคลุมกฎหมายของทุกหน่วยงานของรัฐ

ชุดความรู้ที่ผ่านมา...

เรานำเสนอ... แนวทางปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

เพื่อป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม :

แนวทางปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐทั่วไป

ในรูปแบบการรับผลประโยชน์ต่าง ๆ

สำหรับชุดความรู้นี้ เราจึงได้นำเสนอ “การทำธุรกิจกับตนเอง (Self - dealing) หรือเป็นคู่สัญญา (Contracts)” เพื่อให้ผู้อ่าน ได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง



2

การทำธุรกิจกับตนเอง (Self - dealing) หรือเป็นคู่สัญญา (Contracts)



ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าทำธุรกิจกับตนเอง หรือเป็นคู่สัญญา เนื่องจากจะทำให้เป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม และอาจใช้อำนาจหน้าที่ในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐ เอื้อประโยชน์แก่ตนเอง โดยไม่คำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการส่วนรวม



โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอำนาจริเริ่ม เสนอ จัดทำ อนุมัติ
อนุญาต กำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ ดำเนินคดี เป็นต้น

แนวทางปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ในการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาในงานนั้น

1





2

ห้ามมิให้เจ้าพนักงานมีหน้าที่จัดการหรือดูแลกิจการใด เข้ามีส่วนได้เสีย เพื่อประโยชน์สำหรับตนเองหรือผู้อื่น เนื่องด้วยกิจการนั้น

ไม่ริเริ่ม เสนอ จัดทำ หรืออนุมัติโครงการ การดำเนินการหรือการทำนิติกรรม หรือสัญญาซึ่งตนเองหรือบุคคลอื่นจะได้ประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วย กฎหมาย

3



ห้ามดำเนินกิจการดังต่อไปนี้

4



เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทำกับหน่วยงานของรัฐ ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ

เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่เข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ

รับสัมปทานหรือคงท้าวซึ่งสัมปทานจากรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่นอันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว





เข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะเป็นกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงานหรือลูกจ้าง ในธุรกิจของเอกชนซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของ หน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดอยู่หรือปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็น เจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชน์ของธุรกิจเอกชนนั้นอาจขัด หรือแย้งต่อประโยชน์ส่วนรวม หรือประโยชน์ทางราชการ หรือกระทบต่อ ความมีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น

ไม่เสนอ หรืออนุมัติโครงการ การดำเนินการ หรือการทำนิติกรรมหรือสัญญาซึ่งตนเองหรือบุคคลอื่นจะได้ประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายหรือประมวลจริยธรรม

5



ไม่ยอมให้บุคคลอื่นอาศัยชื่อตนเองถือครองทรัพย์สิน สิทธิ หรือประโยชน์
อื่นใดแทนบุคคลอื่นอันเป็นการเลี่ยงกฎหมาย หรือใช้ชื่อบุคคลอื่นถือครอง
สิ่งดังกล่าวแทนตนเพื่อปกปิดทรัพย์สินของตน

6

